



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๗๗ โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๗๔๔๔

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๔๔๗

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตในประเทศไทย

เรียน ผบ.ตร.

จชต., รอง ผบ.ตร. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

เพื่อโปรดทราบ

ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การดูแลความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และเพื่อส่งเสริมการนำรายได้เข้าประเทศ ๒ ล้านล้านบาท โดยมอบหมายให้ ตร. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว นั้น

ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยในลักษณะของนักท่องเที่ยว และลักษณะอื่น ๆ เช่น ลงทุนและ/หรือเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทยอยู่เป็นจำนวนมากกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ และเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตไม่ว่าจะโดยอุบัติเหตุหรือถูกกระทำให้เสียชีวิต หน่วยต่างๆ ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นสากลได้รับการยอมรับ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิต ดังนี้

๑. เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตในลักษณะผิดธรรมชาติ ให้พนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบศพรวบรวมรายละเอียดให้ปรากฏชื่อ ชื่อสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วัน เดือน ปีเกิด อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีและสถานที่ที่พบศพ รวมทั้งพฤติการณ์แห่งคดีหรือเหตุที่เสียชีวิต รายงานหัวหน้าสถานีตำรวจทราบทันที พร้อมประสานกับ สตม. หรือ ตม.จว. หรือ ด่าน ตม. และ ทท.ในพื้นที่ เพื่อให้รับทราบและอำนวยความสะดวก ตลอดจนการตรวจสอบรายละเอียดสถานภาพการเดินทางเข้า-ออกตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ ในเบื้องต้นก่อน

๒. ให้หัวหน้าสถานีตำรวจแจ้ง ตท.ทราบอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดไม่เกิน ๒๔ ชม. รวมทั้งประสานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และ สตม. ไปในคราวเดียวกัน เพื่อทราบรายละเอียดการเคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีในประเทศนั้น ๆ

๓. ให้ สตม. รับผิดชอบตรวจสอบการเดินทาง เข้า-ออก และสถานภาพการอยู่ในราชอาณาจักรว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเข้ามาเพื่อทำงาน หรือประกอบธุรกิจ มีครอบครัวและ/หรือใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ในประเทศไทย แล้วแจ้งพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุ และ ตท.ทราบโดยเร็วที่สุด

๔. กรณีเข้ามาเพื่อทำงาน เพื่อประกอบธุรกิจ มีครอบครัวและ/หรือใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ในประเทศไทย ให้เป็นหน้าที่ของ สตม. แจ้งนายจ้าง สามี ภรรยา เพื่อแจ้งข้อมูลให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตในต่างประเทศทราบ

หากกรณีเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยว(ทัวร์)หรือเข้ามาท่องเที่ยวเป็นการส่วนตัว (walk in) ให้เป็นหน้าที่ของ บก.ทท.ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง/บริษัทท่องเที่ยวและ/หรือ โรงแรมแล้วแต่กรณีเพื่อติดต่อกับครอบครัวผู้เสียชีวิตในต่างประเทศทราบ

/๖. ให้ ตท.....

๕. ให้ ตท. มีหนังสือแจ้งสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล ทราบอย่างเป็นทางการพร้อมประสานรายละเอียดในการนำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาในประเทศนั้น ๆ เป็นการเร่งด่วนทุกกรณี

๖. กรณีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพไปในประเทศไทย ให้ ตท. แจ้ง สตม.อำนวยความสะดวกในพิธีการเข้าเมืองเท่าที่จะกระทำได้

๗. กรณีเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติที่เกี่ยวกับคดี ให้ บก.ทท. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานรายละเอียดทางคดี และ/หรือขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมติดตามแจ้งผลคดีให้ญาติผู้เสียชีวิตได้รับทราบ

๘. ให้รายงานเหตุการณ์เสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ(กรณีเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย) เบื้องต้นทุกกรณีไปยังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตร.(ศปก.ทท.)ทันที ทางหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๑๙๔๕ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารสั่งการของผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้การดำเนินการข้างต้นให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๒๙.๘๔๑/ว ๐๐๙๔ ลง ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาที่ได้สั่งการไว้แล้ว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.

(วุฒิ ลิปตพัลลภ)

ที่ปรึกษา(สบ.๑๐) พรท.ผบ.ตร.

